

\*  
Số 04- CT/HU

**CHỈ THỊ**  
**CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY**  
**V/v lãnh đạo xây dựng, huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ**  
**và lực lượng dự bị động viên năm 2016**

-----

Trong năm 2015, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác xây dựng và huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) và lực lượng dự bị động viên (DBĐV); chú trọng giáo dục truyền thống, nhận thức về đối tác, đối tượng; nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tuy nhiên, trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện còn một số hạn chế như: Việc quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, văn bản của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng và nhận thức của số ít cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở cơ sở về công tác xây dựng, huấn luyện lực lượng DQTV, DBĐV ở một số xã, thị trấn chưa được quan tâm đúng mức. Một số cấp ủy, chính quyền cơ sở còn có tư tưởng khoán trắng công tác xây dựng và huấn luyện DQTV, DBĐV cho Ban Chỉ huy Quân sự xã, thị trấn, từ đó chưa phát huy hết vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ.

Năm 2016, tình hình chính trị, an ninh, quốc phòng tiếp tục diễn biến khó lường; các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện âm mưu "Diễn biến hoà bình", bạo loạn, lật đổ; mục tiêu của chúng là nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Từ tình hình trên, để thực hiện tốt công tác xây dựng, huấn luyện lực lượng DQTV, DBĐV gắn với việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện; Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các chi, đảng bộ cơ sở; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách cụm, Huyện ủy viên phụ trách các xã, thị trấn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng; công tác quản lý điều hành của chính quyền; vai trò tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể của địa phương đối với công tác xây dựng và huấn luyện DQTV, DBĐV.

2. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng và huấn luyện DQTV, DBĐV. Bảo đảm vững mạnh về chính trị, chặt chẽ về tổ chức, đúng Luật DQTV và Pháp lệnh DBĐV. Thường xuyên củng cố, kiện toàn tăng cường hiệu quả hoạt động của lực lượng DQTV, DBĐV. Tiếp tục giáo dục lòng yêu nước, yêu Chủ nghĩa xã hội, các quan điểm tư tưởng của Đảng về nhiệm vụ Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Kết luận số 41-KL/TW ngày 31/3/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 05/10/2002 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng DQTV và lực lượng DBĐV trong tình hình mới và Luật DQTV, Pháp lệnh DBĐV.

3. Làm tốt công tác đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi DQTV; tuyển chọn những đảng viên, đoàn viên, công dân ưu tú để kết nạp vào lực lượng DQTV; công tác xét duyệt, bảo đảm đúng quy trình tổ chức xây dựng lực lượng DQTV theo 5 bước, công khai, dân chủ theo phương châm “*Dân bàn, dân cử, dân chăm lo*”. Xây dựng lực lượng DQTV nòng cốt vững mạnh, rộng khắp. Bảo đảm có số lượng hợp lý, quy mô tổ chức, biên chế, trang bị vũ khí tinh gọn, chặt chẽ phù hợp với từng địa phương, đơn vị.

Năm 2016, các xã, thị trấn, các đơn vị tự vệ thực hiện tốt kế hoạch số 51/KH-UBND, ngày 16/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về “*tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động của lực lượng DQTV trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo*”. Tổ chức huấn luyện cho 100% cán bộ, chiến sỹ DQTV, DBĐV về quân sự, chính trị, phổ biến pháp luật và chuyên môn nghiệp vụ; nâng cao chất lượng tổng hợp của DQTV, DBĐV bảo đảm khi có lệnh huy động được 100% DQTV, DBĐV đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống. Tích cực củng cố các tổ chức lực lượng DQTV, DBĐV thực sự là chỗ dựa tin cậy trong việc phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các địa bàn trọng điểm.

4. Ban CHQS huyện phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác xây dựng và huấn luyện lực lượng DQTV, DBĐV; xác định đây là nhiệm vụ chung của toàn huyện, phải được chỉ đạo, tổ chức thực hiện chặt chẽ, thống nhất từ huyện đến cơ sở bằng các hình thức phù hợp với từng đối tượng.

5. Đảng ủy Quân sự huyện phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt công tác xây dựng và huấn luyện lực lượng DQTV, DBĐV theo đúng chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt.

6. Về bảo đảm ngân sách: Căn cứ kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các cấp, các ngành, các đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện tốt việc lập dự toán, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí, ngân sách nhà nước và các chế độ, chính sách hiện hành; thực hiện tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.

7. Các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị có trách nhiệm triển khai thực hiện tốt các nội dung của Chỉ thị này.

Giao Đảng ủy Quân sự huyện phối hợp với Văn phòng Huyện ủy theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị; báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy theo quy định.

Chỉ thị này phổ biến tới các chi, đảng bộ cơ sở; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện./.

**Nơi nhận:**

- BTV Tỉnh ủy (*Báo cáo*),
- Các đồng chí HUV,
- Các chi, đảng bộ cơ sở,
- Các cơ quan, ban, ngành, ĐT huyện,
- Lưu: VT, BCHQS huyện.

**Bản điện từ:** LĐVP, CVTH.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ**

